

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ ÁN

ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐẮK MIL VÀ HUYỆN CƯ JÚT, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA CÁC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN KRÔNG NÔ, TỈNH ĐẮK NÔNG

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐẮK MIL VÀ HUYỆN CƯ JÚT, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA CÁC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN KRÔNG NÔ

1. Sự cần thiết điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện Đắk Mil và huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

a) Điều chỉnh địa giới hành chính xuất phát từ vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thôn Năm Tầng

Đắk Mil là huyện miền núi, biên giới của tỉnh Đắk Nông. Xã Đắk R'la nằm ở phía Đông bắc, cách trung tâm huyện Đắk Mil khoảng 90 km. **Thôn Năm Tầng nằm ở phía Đông Bắc của xã Đắk R'la, cách trung tâm xã khoảng 35 km, cách trung tâm huyện Đắk Mil 60 km. Trên địa bàn thôn giao thông đi lại rất khó khăn, chủ yếu là tuyến đường đất AH17;** địa hình có nhiều sông suối chia cắt, nên vào mùa mưa thường bị cô lập; có một số khu vực chưa có đường giao thông đến nơi, giao lưu giữa các vùng được người dân sử dụng phương tiện thô sơ như xe máy và súc vật kéo để đi lại, gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân và tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Người dân thôn Năm Tầng muốn đi về Ủy ban nhân dân xã Đắk R'la phải đi vòng qua xã Cư Knia, huyện Cư Jút. Trong khi đó thôn Năm Tầng nằm liền kề với trung tâm xã Cư Knia thuộc huyện Cư Jút. Từ thôn Năm Tầng về trung tâm xã Cư Knia chỉ khoảng 02 km; giao thông ở đây thuận tiện, cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của 135 hộ dân thuộc thôn Năm Tầng gắn bó mật thiết với xã Cư Knia.

Trong những năm qua, do quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đã có sự xâm canh, xâm cư tại khu vực giáp ranh giữa hai xã thuộc hai huyện. Theo đó, hiện nay có khoảng 114 hộ dân thôn 9 và khoảng 21 hộ dân thôn 8 thuộc xã Cư Knia, huyện Cư Jút cư trú trên địa bàn thuộc thôn Năm Tầng, xã Đắk R'la,

huyện Đắk Mil và đã được chính quyền xã Cư Knia đăng ký hộ khẩu, hiện sinh hoạt tại xã Cư Knia.

Vì vậy, việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đắk Mil và huyện Cư Jút để chuyển toàn bộ 255,80 ha diện tích tự nhiên của thôn Năm Tầng, xã Đắk R'la về thôn 9 xã Cư Knia quản lý là cần thiết, bảo đảm thuận lợi cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn cũng như công tác quản lý hành chính lãnh thổ của chính quyền địa phương. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh Đắk Nông sẽ tập trung nguồn lực để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn nhằm khai thác tiềm năng để phát triển, sắp xếp bố trí lại dân cư và đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, rút ngắn khoảng cách đi lại và gần hơn với vùng thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân liên hệ với chính quyền và thực hiện nghĩa vụ công dân được thuận tiện.

b) Điều chỉnh địa giới hành chính xuất phát từ khó khăn trong công tác quản lý hành chính, lãnh thổ trên địa bàn thôn Năm Tầng

Dân số của thôn Năm Tầng 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua lợi dụng địa bàn rừng núi, diện tích rộng, đi lại khó khăn, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá, kích động, chia rẽ, lôi kéo đưa người vượt biên trái phép qua biên giới; hoạt động của các tổ chức tôn giáo còn nhiều phức tạp nên tình hình an ninh, quốc phòng trên địa bàn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, khó lường. Do đó, việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đắk Mil và huyện Cư Jút để tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền các cấp tăng cường công tác quản lý khu vực biên giới, ngăn chặn các thế lực thù địch tìm cách móc nối kích động, chia rẽ đoàn kết dân tộc, xâm nhập trái phép, lôi kéo đưa người vượt biên; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Sự cần thiết điều chỉnh địa giới hành chính giữa các xã, thị trấn thuộc huyện Krông Nô

Huyện Krông Nô là huyện miền núi, vùng cao của tỉnh Đắk Nông. Trong kháng chiến, Krông Nô là căn cứ địa cách mạng, là nơi chung chuyển nhân lực, vật lực cho chiến trường miền Nam; đồng bào các dân tộc trong huyện có truyền thống đoàn kết, một lòng theo Đảng, nhà nước và được phong tặng nhiều danh hiệu cao quý. Tuy nhiên, là một huyện miền núi, vùng cao của tỉnh Đắk Nông với địa hình có độ dốc lớn, núi cao hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn và thường xuyên bị chia cắt vào mùa mưa lũ; diện tích sản xuất nhỏ, manh mún cộng với tập quán sản xuất lạc hậu, mang nặng tính tự cấp tự túc, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc phần lớn vào điều kiện tự nhiên nên sản lượng cây trồng thường rất thấp và thiếu tính ổn định. Dân số trên địa bàn huyện chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số với trình độ sản xuất còn thấp.

Thị trấn Đắk Mâm có tổng diện tích tự nhiên là 2.541,04 ha, với 8.158 nhân khẩu, gồm 11 tổ dân phố, thôn, bon. Trên địa bàn thị trấn có thôn Đắk Tân, thôn Đắk Hưng cách trung tâm thị trấn khoảng 20 km. Với 100% dân số là dân di cư tự do, hai thôn này nằm giáp với xã Nam Xuân và xã Tân Thành. Đường giao thông từ trung tâm xã Nam Xuân tới thôn Đắk Hưng và từ trung tâm xã Tân Thành tới thôn Đắk Tân gần và thuận tiện. Trong khi đó người dân hai thôn này

muốn về trung tâm thị trấn để giao dịch phải đi vòng qua xã Tân Thành và xã Nam Xuân gần 20 km, đường đất rất khó khăn. Vì vậy, nhiều năm nay các hộ dân thuộc hai thôn này mong muốn tham gia sinh hoạt và chịu sự quản lý của chính quyền 02 xã Nam Xuân và Tân Thành, rất ngại quan hệ với chính quyền thị trấn. Do đó việc quản lý hành chính ở khu vực này có nhiều bất cập, vừa chông chéo vừa thiếu sót, nguy cơ là kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện các hoạt động phạm pháp. Vì vậy điều chỉnh địa giới hành chính thôn Đắc Tân về xã Tân Thành và thôn Đắc Hưng về xã Nam Xuân quản lý vừa thuận lợi cho chính quyền các xã trong công tác quản lý, vừa là nguyện vọng của người dân của 02 thôn này.

Xã Tân Thành có diện tích tự nhiên là 8.806,56 ha và dân số là 3.976 nhân khẩu, gồm có 05 thôn. Thôn Đắc Ri thuộc xã Tân Thành có hơn 200 ha nằm tiếp giáp với xã Nam Xuân, nhưng tách biệt với xã Tân Thành bởi suối Đắc Mâm (Suối rộng khoảng 30m) và những dãy núi cao, nên rất khó khăn cho công tác quản lý của chính quyền xã Tân Thành. Tại khu vực này, tình trạng xâm canh, xâm cư diễn ra rất phức tạp và hiện đang là điểm nóng về tình hình an ninh trật tự với rất nhiều các tệ nạn xã hội. Một số vụ việc gây mất an ninh trật tự đã xảy ra ở đây, nhưng chính quyền xã Tân Thành đến can thiệp không kịp thời, vì muốn tới được khu vực này thì phải đi vòng rất xa qua trung tâm xã Nam Xuân. Tại đây hiện có khoảng 30 hộ dân đang sinh sống là dân cư xã Nam Xuân xâm cư. Vì vậy cần điều chỉnh phần diện tích này của xã Tân Thành về xã Nam Xuân quản lý, sẽ phù hợp, vừa thuận lợi cho công tác quản lý của chính quyền các xã, vừa tạo điều kiện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và hạn chế tình trạng xâm canh, xâm cư gây mất an ninh trật tự nhiều năm qua (Xã Nam Xuân hiện có diện tích tự nhiên là 3.054,27 ha và dân số là 7.438 nhân khẩu, gồm có 08 thôn).

Việc điều chỉnh địa giới hành chính của thị trấn Đắc Mâm, xã Tân Thành và xã Nam Xuân chỉ là điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số của 3 xã, thị trấn nói trên mà không làm phát sinh thêm đơn vị hành chính mới.

Như vậy, việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện Krông Nô (chuyển thôn Đắc Hưng thuộc thị trấn Đắc Mâm về xã Nam Xuân quản lý; chuyển thôn Đắc Tân thuộc thị trấn Đắc Mâm về xã Tân Thành quản lý và chuyển một phần của thôn Đắc Ri thuộc xã Tân Thành về xã Nam Xuân quản lý) nhằm góp phần quản lý chặt chẽ khu vực miền núi, vùng cao và đảm bảo khu vực phòng thủ tuyến giáp biên giới Việt Nam - Campuchia; tăng cường quản lý địa bàn, quản lý hành chính, quản lý dân cư của chính quyền các cấp. Khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, thiên nhiên hiện có, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phù hợp với yêu cầu phát triển và nguyện vọng của nhân dân về sắp xếp dân cư, bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Có điều kiện để tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng khó khăn với vùng thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân liên hệ với chính quyền và thực hiện nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước được thuận tiện.

Từ những lý do trên, việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện Đắk Mil và huyện Cư Jút, giữa các xã, thị trấn thuộc huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông là thực sự cần thiết, để giúp các ngành, các cấp quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, thiên nhiên hiện có, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, phù hợp với yêu cầu phát triển và nguyện vọng của nhân dân về sắp xếp dân cư, bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Phần thứ hai

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐẮK MIL VÀ HUYỆN CƯ JÚT, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA CÁC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN KRÔNG NÔ, TỈNH ĐẮK NÔNG

I. HIỆN TRẠNG DIỆN TÍCH, DÂN SỐ TỈNH ĐẮK NÔNG, HUYỆN CƯ JÚT, HUYỆN KRÔNG NÔ VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

1. Tỉnh Đắk Nông có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: Thành phố Gia Nghĩa và 07 huyện: Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô, Đắk Song, Đắk R'Lấp, Đắk GLong, Tuy Đức; 71 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 60 xã, 06 phường và 05 thị trấn.

2. Huyện Cư Jút có 720,69 km² (bằng 72.069,88 ha) diện tích tự nhiên, dân số 91.621 người; có 08 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 1 thị trấn và 7 xã; 124 thôn, tổ dân phố. Trong đó:

Xã Cư Knia có 29,60 km² (bằng 2.960,28 ha) diện tích tự nhiên, dân số 8.805 người; có 12 thôn.

3. Huyện Đắk Mil có 681,58 km² (bằng 68.157,68 ha) diện tích tự nhiên, dân số 99.892 người; có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 1 thị trấn và 9 xã; 125 thôn, tổ dân phố. Trong đó:

Xã Đắk Rla có 93,38 km² (bằng 9.338,25 ha) diện tích tự nhiên, dân số 12.564 người; có 12 thôn.

4. Huyện Krông Nô có tổng diện tích đất tự nhiên là 813,74 km² (bằng 81.374,20 ha) diện tích tự nhiên, dân số 81.966 người; có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 1 thị trấn và 11 xã; 94 thôn, tổ dân phố. Trong đó:

a) Thị trấn Đắk Mâm có 25,41 km² (bằng 2.541,04 ha) diện tích tự nhiên, dân số 8.158 người; có 11 thôn, bon, tổ dân phố.

b) Xã Nam Xuân có 30,54 km² (bằng 3.054,27 ha) diện tích tự nhiên, dân số 7.438 người; có 8 thôn.

c) Xã Tân Thành có 88,07 km² (bằng 8.806,56 ha) diện tích tự nhiên, dân số 3.976 người; có 5 thôn.

II. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐẮK MIL VÀ HUYỆN CƯ JÚT, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA CÁC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN KRÔNG NÔ

1. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đăk Mil và huyện Cư Jút

Điều chỉnh 2,56 km² (bằng 255,79 ha) diện tích tự nhiên của thôn Năm Tầng, huyện Đăk Mil về xã Cư Knia, huyện Cư Jut quản lý.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Krông Nô

a) Điều chỉnh địa giới hành chính giữa thị trấn Đăk Mâm và xã Nam Xuân:

Điều chỉnh 4,64 km² (bằng 464,29 ha) diện tích tự nhiên và 425 người của thị trấn Đăk Mâm (bao gồm phần lớn diện tích, dân số của thôn Đăk Hưng) về xã Nam Xuân quản lý.

b) Điều chỉnh địa giới hành chính giữa thị trấn Đăk Mâm và xã Tân Thành:

Điều chỉnh 2,60 km² (bằng 260,38 ha) diện tích tự nhiên và 270 người của thị trấn Đăk Mâm (bao gồm phần lớn diện tích, dân số của thôn Đăk Tân) về xã Tân Thành quản lý.

c) Điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Nam Xuân và xã Tân Thành:

Điều chỉnh 2,58 km² (bằng 257,71 ha) diện tích tự nhiên của thôn Đăk Ri về xã Nam Xuân quản lý.

III. KẾT QUẢ SAU KHI ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐẮK MIL VÀ HUYỆN CƯ JÚT, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA CÁC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN KRÔNG NÔ

1. Huyện Cư Jút có 723,26 km² (bằng 72.325,67 ha) diện tích tự nhiên, dân số 91.621 người; có 08 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 1 thị trấn và 7 xã; 124 thôn, tổ dân phố. Trong đó:

Xã Cư Knia có 32,16 km² (bằng 3.216,07 ha) diện tích tự nhiên, dân số 8.805 người; có 12 thôn.

3. Huyện Đăk Mil có 679,02 km² (bằng 67.901,89 ha) diện tích tự nhiên, dân số 99.892 người; có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 1 thị trấn và 9 xã; 125 thôn, tổ dân phố. Trong đó:

Xã Đăk Rla có 90,82 km² (bằng 9.082,46 ha) diện tích tự nhiên, dân số 12.564 người; có 12 thôn.

4. Huyện Krông Nô có tổng diện tích đất tự nhiên là 813,74 km² (bằng 81.374,20 ha) diện tích tự nhiên, dân số 81.966 người; có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 1 thị trấn và 11 xã; 92 thôn, bon, tổ dân phố. Trong đó:

a) Thị trấn Đăk Mâm có 18,16 km² (bằng 1.816,37 ha) diện tích tự nhiên, dân số 7.463 người; có 09 thôn, tổ dân phố.

Địa giới hành chính thị trấn Đăk Mâm: Đông giáp xã Đăk Drô; Tây giáp xã Nam Xuân; Nam giáp xã Tân Thành và xã Đăk Drô; Bắc giáp xã Nam Xuân và xã Nam Đà.

b) Xã Nam Xuân có 37,76 km² (bằng 3.776,27 ha) diện tích tự nhiên, dân số 7.863 người; có 8 thôn.

Địa giới hành chính xã Nam Xuân: Đông giáp xã Đắk Sôr và xã Nam Đà; Tây giáp xã Long Sơn, Huyện Đắk Mil; Nam giáp xã Tân Thành và thị trấn Đắk Mâm; Bắc giáp xã Đắk R'la và xã Đắk Găn, huyện Đắk Mil.

c) Xã Tân Thành có 88,09 km² (bằng 8.809,23 ha) diện tích tự nhiên, dân số 4.246 người; có 5 thôn.

Địa giới hành chính xã Tân Thành: Đông giáp xã Đắk Drô; Tây giáp xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil và xã Đắk Môt, huyện Đắk Song; Nam giáp xã Nam Nung; Bắc giáp xã Nam Xuân và thị trấn Đắk Mâm.

Như vậy, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc các huyện Đắk Mil, Cư Jút, Krông Nô. Tỉnh Đắk Nông không tăng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

III. ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

1. Huyện Đắk Mil

a) Tiêu chuẩn đơn vị hành chính huyện miền núi:

- Diện tích theo quy định là từ 850 km² trở lên. Huyện Đắk Mil có 679,02 km² (bằng 67.901,89 ha) diện tích tự nhiên.

- Dân số theo quy định là từ 80.000 người trở lên. Huyện Đắk Mil có 99.892 người.

b) Tiêu chuẩn xã miền núi:

- Diện tích theo quy định là từ 50 km² trở lên. Xã Đắk Rla có 90,82 km² (bằng 9.082,46 ha) diện tích tự nhiên.

- Dân số theo quy định là từ 5.000 người trở lên. Xã Đắk Rla có 12.564 người.

2. Huyện Cư Jút

a) Tiêu chuẩn đơn vị hành chính huyện miền núi:

- Diện tích theo quy định là từ 850 km² trở lên. Huyện Cư Jút có 723,26 km² (bằng 72.325,67 ha) diện tích tự nhiên.

- Dân số theo quy định là từ 80.000 người trở lên. Huyện Cư Jút có 91.621 người.

b) Tiêu chuẩn xã miền núi:

- Diện tích theo quy định là từ 50 km² trở lên. Xã Cư Knia có 32,16 km² (bằng 3.216,07 ha) diện tích tự nhiên.

- Dân số theo quy định là từ 5.000 người trở lên. Xã Cư Knia có 8.805 người.

3. Huyện Krông Nô

a) Thị trấn Đăk Mâm

- Diện tích theo quy định là từ 14 km² trở lên. Thị trấn Đăk Mâm có 18,16 km² (bằng 1.816,37 ha) diện tích tự nhiên.

- Dân số theo quy định là từ 8.000 người trở lên. Thị trấn Đăk Mâm có 7.463 người.

b) Xã Nam Xuân

- Diện tích theo quy định là từ 50 km² trở lên. Xã Nam Xuân có 37,76 km² (bằng 3.776,27 ha) diện tích tự nhiên.

- Dân số theo quy định là từ 5.000 người trở lên. Xã Nam Xuân có 7.863 người.

c) Xã Tân Thành

- Diện tích theo quy định là từ 50 km² trở lên. Xã Tân Thành có 88,09 km² (bằng 8.809,23 ha) diện tích tự nhiên.

- Dân số theo quy định là từ 5.000 người trở lên. Xã Tân Thành có 4.246 người.

IV. GIẢI PHÁP SAU KHI ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

1. Phương án tổ chức lại các thôn, tổ dân phố sau khi điều chỉnh địa giới hành chính

a) Đối với thôn Năm Tầng thuộc xã Đăk Rla

Phương án chuyển 2,56 km² diện tích tự nhiên của thôn Năm Tầng, xã Đăk Rla, huyện Đăk Mil sáp nhập vào thôn 9, xã Cư Knia, huyện Cư Jút. Theo đó, phần diện tích tự nhiên, dân số còn lại thôn của Năm Tầng vẫn là 1 thôn thuộc xã Đăk Rla, huyện Đăk Mil.

b) Đối với thôn Đăk Hưng thuộc thị trấn Đăk Mâm

Phương án chuyển 4,64 km² diện tích tự nhiên, dân số 425 người của thôn Đăk Hưng, thị trấn Đăk Mâm sáp nhập vào thôn Đăk Xuân, xã Nam Xuân. Theo đó, phần diện tích tự nhiên, dân số còn lại của thôn Đăk Hưng sáp nhập bon **Bróih** của thị trấn Đăk Mâm.

c) Đối với thôn Đăk Tân thuộc thị trấn Đăk Mâm

Phương án chuyển 2,60 km² diện tích tự nhiên, dân số 270 người của thôn Đăk Tân, thị trấn Đăk Mâm sáp nhập vào thôn Đăk Lưu, xã Tân Thành. Theo đó, phần diện tích tự nhiên, dân số còn lại của thôn Đăk Tân sáp nhập bon **Bróih** của thị trấn Đăk Mâm.

d) Đối với thôn Đăk Ri thuộc xã Tân Thành.

Phương án chuyển 2,58 km² diện tích tự nhiên của thôn Đăk Ri, xã Tân Thành sáp nhập vào thôn Lương Sơn, xã Nam Xuân. Theo đó, phần diện tích tự nhiên, dân số còn lại của thôn Đăk Ri vẫn là 1 thôn của xã Tân Thành.

2. Phương án sắp xếp cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn

a) Trên cơ sở phương án tổ chức lại các thôn nêu trên, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách được thực hiện như sau: Giữ nguyên trạng toàn bộ tổ chức, số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố ở cấp huyện, ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố của các đơn vị hành chính liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính.

b) Đối với đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã sau khi điều chỉnh địa giới hành chính sẽ thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Phần thứ ba

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

Việc điều chỉnh địa giới hành chính là thực sự cần thiết, phù hợp với yêu cầu phát triển và nguyện vọng của nhân dân để nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh khu vực biên giới tỉnh Đắk Nông.

II. Kiến nghị:

Kính đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành quan tâm đầu tư để các đơn vị hành chính sớm được thành lập và đi vào hoạt động ổn định.

UBND tỉnh Đắk Nông kính trình Chính phủ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Bốn